

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน

สมัยสามัญ สมัย ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วัน อังคาร ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพิเชษฐ ก่อเกิด	ประธานสภาฯ อบต.ปอน	พิเชษฐ ก่อเกิด	
๒	นายสมศักดิ์ เทพวงศ์	รองประธานสภาฯ	สมศักดิ์ เทพวงศ์	
๓	นายณรงค์ พงษ์ด้วง	สมาชิก อบต. หมู่ ๑	ณรงค์ พงษ์ด้วง	
๔	นายเมือง อินปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ ๑	เมือง อินปัญญา	
๕	นายเพชร ฮังคำ	สมาชิก อบต. หมู่ ๒	เพชร ฮังคำ	
๖	นางสาวนันท์นลิน หอมดอก	สมาชิก อบต. หมู่ ๒	นันท์นลิน หอมดอก	
๗	นายบุญชุม วงศ์สุวรรณ	สมาชิก อบต. หมู่ ๓	บุญชุม วงศ์สุวรรณ	
๘	นายเด็ด หอมดอก	สมาชิก อบต. หมู่ ๔	เด็ด หอมดอก	
๙	นายปิ่ง หอมดอก	สมาชิก อบต. หมู่ ๔	ปิ่ง หอมดอก	
๑๐	นายสีไท จิตอารี	สมาชิก อบต. หมู่ ๕	สีไท จิตอารี	
๑๑	นายชุตินันท์ วันตะ	สมาชิก อบต. หมู่ ๖	ชุตินันท์ วันตะ	
๑๒	นายสกล เกียรติมีแสง	สมาชิก อบต. หมู่ ๗	สกล เกียรติมีแสง	
๑๓	นายสุจินต์ ท้าวคาม	สมาชิก อบต. หมู่ ๘	สุจินต์ ท้าวคาม	
๑๔	นายจารึก ท้าวคาม	สมาชิก อบต. หมู่ ๘	จารึก ท้าวคาม	
๑๕	นางสาวสุปาณี ศรีใหญ่	เลขานุการสภา อบต.ปอน	สุปาณี ศรีใหญ่	

ผู้ลา -

ผู้ขาด-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอติศพัฒน์ เรศมณเฑียร	นายก อบต.ปอน	อติศพัฒน์ เรศมณเฑียร	
๒	นายสุกิจ เทพจันตา	นายช่างโยธา	สุกิจ เทพจันตา	
๓	นายสุพงศ์ ชะจาย	รองนายก อบต.ปอน	สุพงศ์ ชะจาย	
๔	นางสาวพิมพ์กานต์ ประังการ	หัวหน้าสำนักงานปลัด	พิมพ์กานต์ ประังการ	
๕	นางสาวระเบียบ ไชยวิชู	ผอ.กองคลัง	ระเบียบ ไชยวิชู	
๖	นายวรจักษ์ กิตติวงศ์	รองปลัด อบต.ปอน	วรจักษ์ กิตติวงศ์	
๗	นายกฤษฎาภรณ์ นันตะปิน	ผอ.กองการศึกษา	กฤษฎาภรณ์ นันตะปิน	
๘	ส.อ.เอกพจน์ ทะกอง	นักวิเคราะห์ ฯ	เอกพจน์ ทะกอง	
๙	นางศุภาพร หนองแก้ว	นักวิชาการพัสดุ	ศุภาพร หนองแก้ว	
๑๐	นายสิปปภาส พุทธิกุล	นักจัดการทั่วไป	สิปปภาส พุทธิกุล	
๑๑	นางชนัญธิดา ดวงมณีรัตน์	นักวิชาการพัสดุ	ชนัญธิดา ดวงมณีรัตน์	
๑๒	นายถนัด บานเย็น	กำนันตำบลปอน	ถนัด บานเย็น	
๑๓	นายแสวง ท้าวคาม	ผู้ใหญ่บ้านเฉลิมราช	แสวง ท้าวคาม	
๑๔	นายสม หอมดอก	ผู้ใหญ่บ้านหนองคำ	สม หอมดอก	

นางสาวสุภาณี ศรีใหญ่ เลขานุการสภา ฯ – เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน หมู่ที่ ๑-๘ ตามหนังสือขอเชิญประชุม และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๒๕ เมื่อถึงเวลาดนัดประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงรายชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุม ...” บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ปอน ทุกหมู่ มาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ เป็นลำดับต่อไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภาฯ - ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ ๒ เรื่อง คือ

๑.๑ ขอบคุณสมาชิก สภา อบต.ปอน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้

๑.๒ ตามที่ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลปอน ครบวาระลง จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปอน หากสมาชิกท่านใดได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมขอให้ร่วมประชุมตามกำหนดด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ขอเรียนเชิญ เลขานุการสภา

นางสาวสุภาณี ศรีใหญ่ เลขานุการสภา - ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ๔ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้กับสมาชิกสภาทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดที่จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขเรื่องใดก็ขอเรียนเชิญ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ถ้าไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุม ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานต่อไป

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนน รับรองรายงาน ๑๓ เสียง , ไม่รับรอง ๐ เสียง , ประธานสภา ฯ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องสืบเนื่อง

- (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๔.๓ การพิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๔.๔ การพิจารณาเห็นชอบให้วัดดอนชัย (ปอน) ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๑๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างศาสนสถาน พระธาตุม่อนนาสัก

๔.๕ การพิจารณาเห็นชอบให้หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔ ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเป็นสำนักงานหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔

๔.๖ การพิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอน ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเป็นที่ตั้งโครงการบริการสาธารณะที่ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๗ โครงการ (ตามเอกสารแนบเรียน)

๔.๗ การพิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอน รับโอนที่ดิน น.ส. ๓ ก. จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๖๘ ตารางวา ของนายสมบูรณ์ สะท้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ข้อ ๔.๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อที่ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มต้นสมัยประชุมของปีถัดไป และระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี ...” ผมจึงขอให้ที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

นายสีไท จิตอารี ส.อบต. ม.๕ - ผมเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ เป็นช่วงเวลาที่เคยกำหนดไว้ในปี ๒๕๖๓ เพราะสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี คือ ๔ สมัย ดังนี้

สมัยที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

สมัยที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๑๕-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สมัยที่ ๓ ระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สมัยที่ ๔ ระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

และสมัยแรกของปีถัดไป ระหว่าง วันที่ ๑- ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ ตามที่นายสีไท เสนอมา
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๓ ต่อ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง ให้กำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔ เป็น ๔ สมัยดังนี้

สมัยที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

สมัยที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๑๖-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สมัยที่ ๓ ระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สมัยที่ ๔ ระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

และสมัยแรกของปีถัดไป ระหว่าง วันที่ ๑- ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ข้อ ๔.๒ ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. ๒๕๔๗ “ข้อที่ ๓๓

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำ
สำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ
เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรอง
รายงานการประชุมนั้น ...”

ในปีที่ผ่านมา มีนายบิ่ง หอมดอก และ นายจารึก ท้าวคามเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมและในปี ๒๕๖๔ จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมหรือไม่

นายณรงค์ พงษ์ด้วง ส.อบต. ม.๑ - เรียนท่านประธานสภา อบต.ปอน ผมมีความเห็นว่าทั้งสองท่านสามารถทำงานได้
เป็นอย่างดี และวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกในปัจจุบันไม่สามารถคาดว่าจะสิ้นสุดในเดือนใด จึงจะมีการ
เลือกตั้งใหม่ จึงเห็นควรให้ทั้งสองท่านเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมต่อไป

นายบุญชุม วงศ์สุวรรณ ส.อบต. ม.๓ - ผมเห็นด้วยกับที่คุณณรงค์ เสนอครับ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ผมขอมติที่ประชุม ในประเด็นที่ว่าให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุด
เดิม ๒ ท่าน เป็นคณะกรรมการต่อไป ขอมติครับ

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๓ ต่อ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง ให้นายบิ่ง หอมดอก และนายจารึก ท้าวคาม
ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ปอน ประจำปี ๒๕๖๔

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ข้อ ๔.๓ การพิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอนเข้าร่วมโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญ
นายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายอริศพัฒน์ เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชดำริพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ให้ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ เช่น ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา การทดลองทำนาโดยใช้พันธุ์ข้าวต่าง ๆ ที่สวนจิตรลดา เป็นต้น กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงมีพระราชดำริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพันธุ์ของประเทศ และจัดตั้งธนาคารพืชพันธุ์ขึ้น ในปี ๒๕๓๖ เป็นต้นมา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุพืชตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจที่ อปท.ควรดำเนินการ รวมทั้งนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้สั่งการและติดตามเป็นประจำทุกเดือนให้ อปท. เข้าร่วมโครงการให้ได้ทุกแห่ง โดยเป้าหมายในการดำเนินการ คือ (๑) เพื่อพัฒนาบุคลากร (๒) เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย เนื่องจากในพื้นที่ตำบลปอน มีพืชพันธุ์หลายชนิดที่ควรอนุรักษ์ ศึกษาประโยชน์อย่างแท้จริง และส่งเสริมให้ขยายพันธุ์เพื่อให้คงอยู่ตลอดไป ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลปอน จึงใคร่ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ได้พิจารณาเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

นายสกล เกียรติมีแสง ส.อบต.ม.๗ - ผมเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี และเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลปอน จากการออกสำรวจแนวเขตและติดตามการบุกรุกพื้นที่ป่าในเขตตำบลที่ผ่านมา ได้พบพันธุ์พืชหลายอย่างที่หายาก และยังไม่สามารถระบุชื่อได้ หากเราทำโครงการนี้ มีการออกสำรวจและเรียนรู้สรรพคุณจะทำให้ได้ประโยชน์อย่างยิ่ง

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามเสนอ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ข้อ ๔.๔ การพิจารณาเห็นชอบให้วัดดอนชัย (ปอน) ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๑๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างศาสนสถาน พระธาตุม่อนนาสัก เรือนเชิญนากฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายอริศพัฒน์ เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอนได้พิจารณาเห็นชอบให้วัดดอนชัย (ปอน) ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างศาสนสถาน พระธาตุม่อนนาสัก ไปแล้วในปีที่ผ่านมา จากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า บางส่วนของพื้นที่ที่ขออนุญาตใช้เป็นพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ป่าชุมชนในกิจกรรมอื่น ๆ เป็นอำนาจของคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด แต่เนื่องจากปัจจุบันไม่มีคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดน่าน เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนและเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ จึงเห็นควรขอใช้พื้นที่เฉพาะที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๑๕ ไร่เท่านั้น จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ได้พิจารณาเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว หากเห็นชอบแล้ววัดดอนชัย (ปอน) จะได้ดำเนินการต่อไปครับ

นายสีไท จิตอารี ส.อบต. ม.๕ – ตามที่ท่านนายกฯ ได้นำเรียนไปเบื้องต้นนั้น วัดดอนชัย (ปอน) ได้ประสานกับหน่วยพัฒนาป่าไม้อำเภอทุ่งช้าง จับพิกัดที่ตั้งโครงการดังกล่าวเพื่อประกอบการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วครับ

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ให้วัดดอนชัย (ปอน) ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๑๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างศาสนสถาน พระธาตุม่อนนาสัก ตามเสนอ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ข้อ ๔.๕ การพิจารณาเห็นชอบให้หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔ ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเป็นสำนักงานหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔ เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอริศวัฒน์ เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – ด้วยหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔ มีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ขอให้นำเรื่องการใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ท้องที่บ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นสำนักงานหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔ แจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน พิจารณาเห็นชอบตามหนังสือ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔ ที่ ทส. ๐๙๒๓.๘๒๓/๒๕๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่นำเรียนสมาชิกทุกท่าน ประกอบการพิจารณาเห็นชอบครับ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ขอทราบข้อมูลหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔ มีการดำเนินการอย่างไรบ้างในชุมชน ครับ

นายสีไท จิตอารี ส.อบต.ม.๕ – หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔ ได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน ในการเข้ามาตั้งหน่วยเพื่อเป็นศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ โดยเบื้องต้นจะให้มีการจ้างงานคนในชุมชนเข้าไปปฏิบัติงาน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินงานตามข้อตกลงดังกล่าว แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการทำแนวกันไฟ และมีการดำเนินการสร้างฝายในลำน้ำห้วยเลาหลายจุด

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - จากการให้ข้อมูลของสมาชิกสภาฯ เห็นว่า ผมขอมติที่ประชุมรับรองว่าเห็นชอบการใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ท้องที่บ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ของหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอน สาขาที่ ๔

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง การใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ตามเสนอ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ข้อ ๔.๖ การพิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอน ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเป็นที่ตั้งโครงการบริการสาธารณะที่ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๗ โครงการ เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอริศวัฒน์ เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในกรณีที่ปรากฏว่า ยังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์

ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต รวม ๕ โครงการ เห็นควรผ่อนผัน โดยให้ส่วนราชการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลปอนแจ้งขอใช้พื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ที่ อบต.ปอน ได้ดำเนินโครงการบริการสาธารณะไปแล้ว จำนวน ๗ โครงการ ครอบคลุม ๕ หมู่บ้านของตำบลปอน ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๙.๐๐x๙.๐๐ เมตร ที่ตั้ง บ้านน้ำเสียง หมู่ ๑
๒. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕.๐๐x๕.๐๐ เมตร ที่ตั้ง บ้านน้ำเสียง หมู่ ๑
๓. โครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ตั้ง บ้านไร่ไทรงาม หมู่ ๒
๔. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๓.๕๐x๑๒.๐๐ เมตร ที่ตั้งบ้านหนองคำ หมู่ ๔
๕. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕.๐๐x๕.๐๐ เมตร ที่ตั้ง บ้านหนองคำ หมู่ ๔
๖. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๙.๐๐x๙.๐๐ เมตร ที่ตั้ง บ้านใหม่ หมู่ ๕
๗. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ตั้ง บ้านเฉลิมราช หมู่ ๘

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จึงใคร่ขอเรียนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ได้พิจารณา

เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอน ขอใช้พื้นที่ดังกล่าว เพื่อจัดบริการสาธารณะดังกล่าวข้างต้น ครับ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - มีท่านใด จะสอบถาม หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ในการเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอน ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจัดบริการสาธารณะ ครับ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอน ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจัดบริการสาธารณะ จำนวน ๗ โครงการ ตามเสนอ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ข้อ ๔.๗ การพิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอน รับโอนที่ดิน น.ส. ๓ ก. จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๖๘ ตารางวา ของนายสมบุญ สะท้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เชิญท่านนายก ฯ ครับ

นายอิศพัฒน์ เรตมณเทียร นายก อบต.ปอน - ด้วยพื้นที่ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ที่เราใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นประจํา นั้น เป็นที่ดินของนายสมบุญ สะท้าน จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๖๘ ตารางวา โดยมีเอกสารสิทธิ์เป็น น.ส. ๓ ก. ซึ่งได้มอบให้ อบต.ปอน ใช้ประโยชน์ และในปัจจุบัน อบต.ปอน ประสงค์ที่จะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ที่ดินดังกล่าวเป็นของ อบต.ปอน อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการบริการสาธารณะแก่ประชาชนตำบลปอน และดำเนินการตาม “โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ ฯ” ต่อไป จึงใคร่ขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอน รับโอนที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๗๔ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๖๘ ตารางวา ของนายสมบุญ สะท้าน หากพิจารณาเห็นชอบแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลปอนจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - สมาชิกสภา ฯ ท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติเห็นชอบในการให้องค์การบริหารส่วนตำบลปอนรับโอนที่ดินผืนดังกล่าว ครับ

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง เห็นชอบองค์การบริหารส่วนตำบลปอน รับโอนที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๗๔ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๖๘ ตารางวา ของนายสมบุญ สะท้าน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ โครงการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปี ๒๕๖๔

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ๕.๑ โครงการจัดทำแนวกันไฟ ปี ๒๕๖๔ เชิญ หัวหน้าสำนักงานปลัดปลัดครับ

นางสาวพิมพ์กานต์ ปรังกานต์ หน.สป - ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ได้ตั้งงบประมาณใน

การดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ ในเขตพื้นที่ป่าของแต่ละหมู่บ้าน และช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลปอนจะดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ประสานหมู่บ้านให้เตรียมพร้อมดำเนินการเหมือนทุกปี จึงขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบ

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ๕.๒ การจัดทำแผนพัฒนา ๕ ปี เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สิบลอก เอกพจน์ ทะกอง - ด้วยถึงช่วงที่ อบต.ปอน จะออกทบทวน เพิ่มเติม และปรับปรุง แผนพัฒนา ๕ ปี แต่

เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ประกาศยกเว้นการประชุมตามระเบียบ ฯ การจัดทำแผน ฯ อย่างไรก็ตาม อบต.ปอน ต้องดำเนินการจัดทำแผน ๕ ปี ตามกำหนด จึงใคร่ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ประสานกับหมู่บ้านให้ดำเนินการจัดทำแผนชุมชน ตามรูปแบบที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้างได้ประสาน และให้ประชาคม พร้อมแจ้ง อบต.ปอน เพื่อนำเข้าบรรจุในแผน ๕ ปีต่อไป

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ๕.๓ เรื่องอื่น ๆ เชิญคุณเพชร ฮังคำ ส.อบต. หมู่ ๒ ครับ

นายเพชร ฮังคำ ส.อบต. ม. ๒ - ด้วยบ้านไร่ไทรงาม หมู่ ๒ ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหน้าห้องประชุมชำรุด ๑ จุด

รายละเอียดจะแจ้งให้ อบต.ปอน ทราบแล้ว เป็นหนังสือต่อไป

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - เชิญคุณเมือง อินปัญญา ส.อบต. หมู่ ๑ ครับ

นายเมือง อินปัญญา ส.อบต. ม. ๑ - ด้วยช่วงนี้ มีการระบาดของโรคมือเท้าเปื่อย ในหมู่บ้าน ของให้แจ้งศูนย์เด็กเข้มงวด

ในการตรวจสุขภาพเด็กก่อนเข้าเรียนด้วย

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - เชิญคุณชุตินันท์ วันตะ ส.อบต. หมู่ ๖ ครับ

นายชุตินันท์ วันตะ ส.อบต. ม. ๖ - ขอความอนุเคราะห์ให้กองช่าง ติดตามแนวคันดินของก่อกบเบียนบ้านปอน หมู่ที่ ๖

เพื่อป้องกันปัญหาในช่วงฤดูฝนด้วย

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ที่ประชุมมีเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

สุปาณี ศรีใหญ่
(นางสาวสุปาณี ศรีใหญ่) ผู้จัดบันทึกการประชุม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ปิ่ง หอมดอก
(นายปิ่ง หอมดอก) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปอน หมู่ ๔

จารึก ท้าวคาม
(นายจารึก ท้าวคาม) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปอน หมู่ ๘

สภามีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว

พิเชษฐ ก่อเกิด
(นายพิเชษฐ ก่อเกิด)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน